

Số: /BC-SKHCHN

Quảng Trị, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy quý III năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Công văn số 2246/BCĐ-CAT ngày 04/9/2024 của Công an tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy Quý III năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM, TỆ NẠN MA TÚY

Trong quý III năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ không có trường hợp nào sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 05/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống ma túy theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 05/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy; Công văn số 495/SKHCHN-VP ngày 21/5/2024 về việc thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, trong đó tập trung vào các quy định của Luật Phòng,

chống ma túy năm 2021; cách nhận biết và hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy; trách nhiệm của gia đình trong giáo dục con, em tránh xa các tệ nạn xã hội, tội phạm, tham gia phòng, chống ma túy. Các hình thức tuyên truyền như: Thông qua các buổi giao ban đầu tuần, chào cờ đầu tháng, các Hội nghị trực báo ngành, các buổi sinh hoạt Chi bộ, Chi đoàn định kỳ, Cổng Thông tin điện tử Sở, nhóm Zalo chỉ đạo, điều hành của Sở...

Thường xuyên giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện cuộc vận động “*Tháng hành động về phòng, chống ma túy*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, đặc biệt là trong công tác phòng, chống ma túy và các phong trào thi đua khác để nâng cao tính tích cực, chủ động tham gia phát hiện, tố giác và lên án tội phạm liên quan đến ma túy. 100% công chức, viên chức và người lao động được thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa ma túy.

3. Công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy

Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của Sở, đặc biệt là lực lượng Đoàn thanh niên giữ vai trò xung kích thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy. Tuyên truyền, quán triệt công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cảnh giác, tránh xa, tham gia tố giác các đối tượng lợi dụng điểm vui chơi công cộng, các quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần; các cá nhân, tổ chức mua bán các chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội.

Nhận thức rõ tác hại của ma túy đối với con người và xã hội công chức, viên chức và người lao động luôn chủ động tránh xa ma túy; gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền gia đình, người thân tránh xa ma túy; tham gia phát giác, tố giác tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị không có tệ nạn ma túy

Thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở về công tác phòng, chống ma túy và việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng danh hiệu đơn vị không có tệ nạn ma túy năm 2024. Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nghiêm chỉnh chấp hành. Năm 2024 công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở không vướng phải các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy,

luôn kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy; đồng thời luôn cảnh giác phòng tránh, tích cực tham gia các hoạt động vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú không vướng vào tệ nạn xã hội, tội phạm, tệ nạn ma túy.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong Quý III/2024, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Quý III năm 2024 không có công chức, viên chức và người lao động Sở vướng phải tệ nạn, tội phạm về ma túy.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2024

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 05/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138.

2. Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh phong trào xây dựng danh hiệu đơn vị không có ma túy; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Thường xuyên giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy Quý III năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Công an tỉnh tổng hợp ./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh QT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Ngọc Hoàng